

การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงภายในและภายนอก

<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม โครงการ : โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี (600401) วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21</p>			
ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์หลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ	เพื่อให้ นักศึกษามีผลสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	นักศึกษามีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับต่ำและมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษในระดับ Upper intermediate ร้อยละ 1.17	1. นักศึกษาส่วนใหญ่จบจากโรงเรียนใน ส่วนภูมิภาค /ทักษะด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลางถึงต่ำ 2. ขาดบรรยากาศการเรียนรู้ด้านภาษา อังกฤษ เช่น ขาดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการสื่อสาร ภาษา อังกฤษในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม</p> <p>โครงการ : โครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี (600408)</p> <p>วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการควบคุมการบริหารการใช้งานระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ</p>			
ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์หลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ	เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรเข้าถึงการ ใช้งานเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	มีการต่อฟางอุปกรณ์ที่ติดvirus	note book, FD,website download, อุปกรณ์ต่อฟางเครือข่าย
		อายุการใช้งานอุปกรณ์ ระยะสั้นการ บำรุงรักษาอุปกรณ์ ระบบไม่ต่อเนื่องอุปกรณ์ ไม่มีความสามารถในการป้องกันการถูกHack, ห้อง server ไม่เหมาะต่อการใช้งาน	อุปกรณ์ไม่มีประสิทธิภาพ
		การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า, สเปคกลางไม่ทันสมัย	ระเบียบราชการ

<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม</p> <p>โครงการ : โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี (600412)</p> <p>วัตถุประสงค์โครงการ : เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการควบคุมการบริหารการใช้งานระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มจุดเชื่อมต่อ</p>			
ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์หลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ	เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรเข้าถึงการ ใช้งานเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ขาดความรู้ในการทำpolicy,เปลี่ยนบุคลากร บ่อย,ไม่มีการกำหนดสิทธิ์ในระบบ และผู้ กำหนดสิทธิ์	note book, FD,website download, อุปกรณ์ต่อฟางเครือข่าย
		สายไฟเบอร์อปติกขาด,อยู่ในสภาพแวดล้อม ไม่เหมาะสม	สภาพแวดล้อม,แสงแดด,น้ำ,อุณหภูมิ,สัตว์
		ระบบไฟฟ้าขัดข้องทำให้ระบบเครือข่ายหลัก และแม่ข่ายไม่สามารถให้บริการได้ อุปกรณ์ เกิดความเสียหายในระยะยาว	ระบบไฟฟ้าไม่เสถียร

